

ไทยโพสต์

วันที่ ๑๐ เดือน

พ.ศ.

๘๖

หน้า ๔

พด.จัดงาน

“พระอัจฉริยภาพดิน” 87 พรรษา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินจัดงานนิทรรศการ “พระอัจฉริยภาพดิน” ร่วมกับกรมชลประทานที่จัดพระอัจฉริยภาพด้านน้ำเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา



นายอภิชาติ จงสกล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยว่ากรมพัฒนาที่ดินได้ตระหนักถึงพระปรีชาสามารถและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม ยังผลให้การพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงดินเสื่อมโทรมและดินที่มีปัญหา ดำเนินไปในทิศทางที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่เกษตรกรโดยทั่วหน้าดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านดินและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน

วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินร่วมกับชลประทาน จัดงานพระอัจฉริยภาพด้านดินและน้ำขึ้นในเดือนมกราคม 2557 โดยให้ทั้งสองหน่วยงานร่วมกันจัดนิทรรศการพระอัจฉริยภาพด้านดินและน้ำเท่าๆ กัน มีเนื้อหาที่เหมาะสมและสมพระเกียรติ เขาใจง่าย น่าสนใจ มีการใช้สื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้น โมเดลและตัวอย่างของจริงประกอบในนิทรรศการส่วนต่างๆ 6 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 “หลักการทำงาน” ที่นำข้อมูลแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์ด้านดินและน้ำมาประกอบการจัดแสดง ส่วนที่ 2 “สู่การปฏิบัติ” เป็นการจัดแสดงแนวพระราชดำริการแก้ปัญหาด้านดินและน้ำในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนำเสนอปัญหาด้านดินและน้ำที่สำคัญของประเทศไทยและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่สำคัญ ส่วนที่ 3 “โครงการตัวอย่าง” จัดแสดงโครงการพระราชดำริตัวอย่างที่มีการบูรณาการทั้งด้านดินและน้ำในแต่ละภูมิภาค ส่วนที่ 4 “โครงการพิเศษ” จัดแสดงโครงการพิเศษเฉพาะกิจอื่นๆ เช่น โครงการแก้มลิง ฯลฯ ส่วนที่ 5 “การน้อมนำแนวพระราชดำริสู่เกษตรกรไทย” จัดแสดงการน้อมนำแนวพระราชดำริไปใช้ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต และ ส่วนที่ 6 “การถวายราชสดุดี”

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดเสวนาทางวิชาการและบรรยายพิเศษ จำนวน 2 วันในวันที่ 2 และ 3 ของการจัดงาน โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.สันต์ โรจนสุนทร (ด้านดิน) นายปราโมทย์ ไม้กลัด (ด้านน้ำ) ฯพณฯนายอำพล เสนาณรงค์ (ด้านการเกษตร)และ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล (ภาพรวม) รวมทั้งการจัดประกวดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย การฝึกอบรมและสาธิตในหัวข้อ “ดินอุดม น้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนอาชีพ” ด้วย

ผู้สนใจเข้าร่วมชมงานนิทรรศการพระ

อัจฉริยภาพด้านดินและน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดการเข้าชมได้ที่สำนักงานเลขานุการกรม และที่ฝ่ายเผยแพร่ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-579 8515